



การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ ๔ “สุขภาพช่องปากดี มีสุขภาพเยี่ยมทุกช่วงวัย”

วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวย การ์เด้น



การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ “สุขภาพช่องปากดี มีสุขภาพเยี่ยมทุกช่วงวัย” ห้องวาจา C (วัยเรียน) มีคณะกรรมการ ๓ ท่าน ได้แก่ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ศ.ดร.สุดาตวง และทพญ. กัญญา บุญธรรม ซึ่งเป็นส่วนของการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทันตสาธารณสุขในเด็กวัยเรียน ทั้งหมด ๔ เรื่อง ซึ่งจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้รับความรู้และเนื้อหาความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขต่อไป

1

โครงการตลาดนัดทันตสุขภาพสำหรับผู้นำนักเรียนประถมศึกษา อำเภอบ้านด่านतालหอย โดย นันทิยา เจริญวัฒนาพร พบว่า การนำตลาดนัดทันตสุขภาพ มาใช้ในการให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากก่อให้เกิดความรู้ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับนักเรียนกลุ่มผู้นำระดับชั้นประถม โดยภาพรวมของโครงการเป็นที่น่าพอใจ และส่งผลให้ผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา มีความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2

ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟันในโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ โดยสุธิดา วงศ์สอน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการเคลือบหลุมร่องฟันโดยผู้ปฏิบัติ และวางแผนการควบคุมปัจจัยต่างๆ ร่วมกันในระดับจังหวัด อำเภอและตำบล มีการตรวจสอบความก้าวหน้าหรือทบทวนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อนำไปวางแผนเพื่อดำเนินงานพัฒนาในปีต่อไปผลลัพธ์ทำให้ควบคุมคุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

3

ผลของโปรแกรมทันตสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศตวรรษ ศรีสมบัติ ส่งผลให้ผลการวิจัยสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นแผนการเรียนการสอนด้านทันตสุขภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน หรือควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที

4

งานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนภายใต้ชื่อเรื่อง ฟันแท้ไร้รอยผุและดีจนครบ ป.๖. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย พรทวิ กุลเวิน ประเมินจากการนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความถี่ของโรคฟันผุที่ลดลง และอัตราค่าเฉลี่ยปลอดฟันแท้ผุเพิ่มมากขึ้นและการเข้าบริการทันตกรรมในนักเรียนที่มีฟันแท้ผุเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทันตกรรมและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

